

Ông Mai Liêm Trác kể chuyện n đ n nhà Cô Th t ng Phan Văn Kh i thuy t ph c cho m Internet

Ông Mai Liêm Trác kể r ng, năm 1997 vào nh ng g chót thuy t ph c cho m Internet, Cố Th t ng Phan Văn Kh i đã v vai ông nói r ng: “Các c u làm th nào thì làm nh ng đ đ n khi ph i đóng i thì không b t ph i nói ra sao v i th g i”.



Nguyên T ng c c tr ng T ng c c B u đ n Mai Liêm Trác

Nguyên Thủ tướng cũ của Trung Quốc Thủ tướng cũ của Bộ đầu tiên Mai Liêm Trác cho biết, mở cửa thị trường viễn thông là chủ trương chung đã có từ năm 1995 của Chính phủ mà hồi đó ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng. Suốt 2 năm triển khai chủ trương này rất khó khăn, nhưng Thủ tướng cũ của Bộ đầu tiên lúc bấy giờ rất quyết tâm mở cửa thị trường. Internet có những thuận lợi hơn viễn thông do yêu cầu bức thiết mở cửa dịch vụ của xã hội và thời đó chưa có bất cứ một doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực này. Lúc đó, mặc dù VNPT có mạng lõi đã được số hóa và sẵn sàng hỗ trợ phát triển Internet song những lợi ích là gì? khoa học, nghiên cứu liên tục tham gia đấu tranh mạnh mẽ nhất để mở Internet.

Internet khác viễn thông là chủ yếu gặp khó khăn về vấn đề quản lý dịch vụ và nội dung thông tin chủ yếu kết thúc thì không mấy phức tạp và đầu tư không nhiều nên các doanh nghiệp khác cũng có thể tham gia cung cấp dịch vụ. Lúc đó, viễn thông của thị trường Internet vẫn còn hơn chủ yếu, phần lớn vẫn do nhà nước vì chủ yếu duy nhất VNPT cung cấp hạ tầng truy cập và các ISP khác phải phụ thuộc vào VNPT. Mãi sau này Thủ tướng cũ của Bộ đầu tiên mới cấp phép thêm cho các doanh nghiệp khác được cung cấp dịch vụ như SPT, FPT. Mục đích cho các doanh nghiệp mới tham gia cung cấp dịch vụ Internet để tiếp cận hàng loạt các nhà xã hội và viễn thông, cán bộ kết thúc trong khi viễn thông chưa làm được.

Ông Mai Liêm Trác chia sẻ: ""Thời điểm đó ý kiến phản đối đưa Internet vào Việt Nam cũng có nhưng không nhiều. Tuy nhiên lãnh đạo cấp cao, ai cũng nghĩ rằng Internet sẽ vào Việt Nam, nhưng có điều đưa ra sớm hơn hoặc chậm hơn mà thôi. Vì vậy, vấn đề là liệu chúng ta có mở cửa hay không. Lúc đó chúng tôi cảm nhận Internet sẽ vào Việt Nam nhưng có nguy cơ chậm và nếu cho mở thì sẽ bị nhiều yếu tố hơn chủ yếu như hàng đầu tiên từ phát triển. Vì vậy, chúng tôi phải thuyết phục mở càng sớm càng tốt, thậm chí tạm thời chấp nhận các nguy cơ đưa ra mà mình không hài lòng, thậm chí là phạm lỗi để mở Internet rồi tính tiếp""

“Việc Thủ tướng cũ của Bộ đầu tiên có bắt áp lực gì hay không khi mở Internet thì tôi phải khẳng định là có, nhưng không nhiều. Lúc đó tôi phải dùng Ban đầu tư phải Quốc gia về Internet để tạo sự đồng thuận và ủng hộ tay mở cửa thị trường và làm giảm sức ép. Thậm chí, lúc đó NetNam chưa đưa ra kiến nghị cung cấp dịch vụ Internet bởi không phải là doanh nghiệp, nhưng chúng tôi phải thuyết phục Ban đầu tư phải Quốc gia về Internet là NetNam đã có công trong việc thử nghiệm Internet và có đội ngũ kết thúc đầu tiên khai thác dịch vụ. Vì vậy, Ban đầu tư phải đưa ra ý kiến cho NetNam có thời hạn 1 năm thử nghiệm để sau đó tách ra thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet”, ông Mai Liêm Trác nhớ lại.

Ông Mai Liêm Trác kể rằng: “Vào những giờ chốt thuyết phục cho mở Internet ở cấp cao nhất là

Thủ tướng và Bộ Chính trị và Thủ tướng đã đưa ra câu hỏi nếu mở Internet ra có chức năng thông tin hay không? Chúng tôi gồm tôi làm Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu điện, anh Khánh Toàn - Thủ tướng Bộ Công An, anh Chu Hữu - Thủ tướng Bộ KHCN đã báo cáo trong cuộc họp với Thủ tướng trước Bộ Chính trị. Anh Khánh Toàn lúc đó có nói về vấn đề rất chi tiết. Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu hỏi tiếp chúng trên thực tế thì sao? Lúc đó tôi đứng lên báo cáo đã có vấn đề và thông tin liên hệ giữa các bộ như Tổng cục Bưu điện, Bộ Công an và Bộ Văn hoá Thông tin rất chi tiết, nhưng trong trình khai do đi đầu kiện kết thúc nghi ngờ về không thể nào chức năng hoạt động. Tuy nhiên, chúng ta sẽ hình thành chức năng mở thông tin các thông tin của Internet. Sau đó, Thủ tướng trước Bộ Chính trị đã đồng ý cho mở Internet và chúng tôi sang thuyết phục Chính phủ. Có 4 anh em đến nhà riêng Cố Thủ tướng Phan Văn Khải và Cố Thủ tướng đồng ý cho mở Internet. Tuy nhiên, khi chúng tôi ra về thì ông nói vai tôi nói: “Các cậu làm thế nào thì làm nhưng đừng khi phải đóng cửa thì không biết phải nói ra sao với thế giới”.

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện trái lòng riêng, nhưng gì mà Tổng cục Bưu điện thời đó đã làm là hết sức mình, mặc dù có rất nhiều khó khăn. Lúc đó mở cửa Internet cũng là một bước đầu Tổng cục mở tiếp thủ tướng vì thông tin. Anh em bây giờ không còn băn khoăn gì về chuyện thời đó đã không làm hết mức để phát triển Internet. Đó là cuộc vượt lên với những khó khăn mà trước mắt là khó khăn về nhân lực và tầm nhìn có nguy cơ hạn chế sự phát triển không chỉ riêng về Internet. Qua việc mở Internet mới thấy rằng công cuộc đi mới là vô cùng khó khăn... Bài học đầu tiên là luôn đi mới tiếp duy mới với các lĩnh vực để biết là Internet mới đây là lĩnh vực phát triển rất nhanh. Nếu chúng ta chỉ hài lòng với sự thành công mà không đi mới tiếp duy thì sẽ không phát triển được Internet. Xu hướng xã hội ngày càng dân chủ, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa mạnh mẽ hơn. Internet là sự gắn kết giữa công nghệ dịch vụ và nội dung nên không đi mới tiếp duy sẽ không thúc đẩy Internet phát triển.

Theo ICTNews